

Số: 66 /BC-UBND

Bình Định, ngày 09 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Giải trình, tiếp thu ý kiến của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định sau khi tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với việc đề nghị công nhận huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Thực hiện Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Ngày 22/4/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành Báo cáo số 621/BC-MTTQ-BTT về Kết quả tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Qua tổng hợp phiếu đánh giá kết quả việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân cho thấy người dân trên địa bàn huyện Tây Sơn hài lòng rất cao về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện, tỷ lệ đồng thuận cao từ 99,24% trở lên, đảm bảo theo quy định; tuy nhiên, còn có tỷ lệ số ít người dân chưa hài lòng về kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. UBND tỉnh tiếp thu, giải trình các ý kiến chưa hài lòng của người dân trên địa bàn, như sau:

1. Ý kiến chưa hài lòng về thông tin quy hoạch chưa rộng rãi, rất ít người dân biết về thông tin quy hoạch của huyện, một số hộ dân chưa tiếp cận quy hoạch

Sau khi đồ án Quy hoạch chung đô thị Tây Sơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 9/6/2020 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 10/8/2022, UBND huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai quy hoạch trên địa bàn bằng các hình thức như: Tổ chức hội nghị công bố công khai quy hoạch có sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đại diện địa phương tham gia, đặc biệt có sự tham gia của đại diện Mặt trận tổ quốc, các hội đoàn thể, các cơ quan truyền thông (báo, đài truyền thanh truyền hình...) dự và thông tin quy hoạch đến mọi người dân trên địa bàn; đã tổ chức công khai trên trang thông tin điện tử của huyện để mọi tổ chức, cá nhân có thể tiếp cận; cắm bảng công bố sơ đồ quy hoạch tại khu trung tâm huyện; đã in ấn các quy hoạch giao cho các ngành, địa phương để quản lý và cung cấp thông tin cho người dân khi có yêu cầu. Việc công bố, công khai quy hoạch trên địa bàn được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về công bố, công khai quy hoạch.

Hiện nay, các đồ án quy hoạch được duyệt đều đã thực hiện công bố công khai, người dân có thể tiếp cận, tìm hiểu thông tin về quy hoạch thông qua trang

thông tin điện tử của huyện, hoặc có thể liên hệ với chính quyền địa phương cấp xã, cấp huyện để được cung cấp. Bên cạnh đó, huyện đã đưa nội dung giải quyết thủ tục hành chính công về cung cấp thông tin quy hoạch trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Trong thời gian đến, huyện sẽ tăng cường công tác thông tin truyền thông để hướng dẫn Nhân dân biết, nắm bắt, sử dụng tra cứu thông tin quy hoạch của huyện đầy đủ, chính xác theo nhu cầu.

2. Ý kiến chưa hài lòng về các nội dung liên quan đến tiêu chí giao thông

- Về ý kiến hệ thống đường trên địa bàn một số xã chưa hoàn chỉnh, một số vị trí xuống cấp, chưa được sửa chữa, duy tu kịp thời, chưa có hệ thống thoát nước dọc: Trong thời gian qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, các xã, thị trấn trong huyện đã tranh thủ mọi nguồn lực từng bước đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông trên địa bàn. Qua rà soát, đánh giá, hiện nay các tuyến đường xã, đường liên thôn, đường ngõ xóm và đường giao thông nội đồng ở các địa phương đã đáp ứng theo yêu cầu quy định của xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. UBND huyện đã chỉ đạo cho các địa phương bố trí ngân sách của địa phương thường xuyên thực hiện duy tu, sửa chữa nâng cấp, xây dựng hệ thống thoát nước tại các tuyến giao thông trên địa bàn để đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân đi lại; đồng thời, tranh thủ chính sách hỗ trợ bê tông xi măng của tỉnh, huyện để sửa chữa, nâng cấp mở rộng các đường (*hiện nay đang thực hiện kế hoạch BTXM năm 2023 và chuẩn bị triển khai thực hiện danh mục năm 2024*). Tuy nhiên, một số tuyến đường đã xây dựng khá lâu và lưu lượng phương tiện tải trọng lớn lưu thông qua lại nhiều, nên một số vị trí bị xuống cấp. Trong thời gian đến, huyện sẽ tăng cường chỉ đạo, triển khai cho các địa phương kiểm tra và kịp thời có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp đảm bảo phục vụ nhu cầu của nhân dân.

- Để nâng cấp mở rộng các tuyến đường huyện đáp ứng yêu cầu của tiêu chí huyện nông thôn mới và đô thị loại IV, huyện đã có kế hoạch triển khai thực hiện nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông đường huyện (Trong đó, có tuyến đường Tây Vinh - Cát Hiệp, với quy mô nền đường 9m mặt đường 7m; tuyến đường huyện Bình Thành - Bình Tân, Bình Thuận. Hiện nay, đơn vị đại diện Chủ đầu tư đang gấp rút triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công nâng cấp mở rộng tuyến đường, cũng hoàn tất thủ tục để triển khai thi công các công trình trong năm 2024). Việc bảo dưỡng, duy tu các tuyến đường huyện, đường xã được UBND huyện triển khai thực hiện thường xuyên hàng năm. Sau khi hoàn thành việc nâng cấp mở rộng các tuyến đường trên, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cho các đơn vị chức năng của huyện quản lý, khai thác, duy tu sửa chữa định kỳ, đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi và thông suốt.

- Trong thời gian qua, từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn ngân sách của địa phương và tranh thủ nguồn xã hội hóa đã tổ chức trồng cây xanh dọc các tuyến đường trên địa bàn huyện. Tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ km đường huyện được trồng cây xanh 42,8/69,45 km, đạt 61,62%; trong đó tập trung trên các tuyến đường Phú Phong - Hàm Hô (ĐH24), Tây Giang - Bình Tường (ĐH28B), Bình Thành - Tây Thuận (ĐH26),

Phú Phong - Tây Bình (ĐH28), Quán Á - Đồng Le (ĐH25), được trồng cây phân tán kết hợp cây bản địa, thân gỗ, đa mục đích, có tác dụng phòng hộ. Ngoài ra các tuyến đường Bình Thành - Bình Thuận (ĐH27), Tây Vinh - Bình Thuận (ĐH27B), tuyến đường kết nối đập dâng Phú Phong đi QL19B đang được đầu tư nâng cấp mở rộng và trong đó có bố trí trồng cây xanh cảnh quan dọc tuyến đường.... Trong thời gian đến, UBND huyện sẽ tiếp tục tăng cường triển khai phong trào trồng cây trên địa bàn, gắn với lồng ghép các chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh”, “Tết trồng cây”, .. nhằm nâng cao tỷ lệ, mật độ cây xanh được trồng ở các khu dân cư, công viên, công trình công cộng, dọc các tuyến đường.

- Để kịp thời giải quyết về vấn đề đảm bảo an toàn giao thông tại một số điểm đen, khu vực đông dân cư trên địa bàn, thời gian qua, Sở Giao thông vận tải tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức xây dựng gờ giảm tốc trên tuyến đường tỉnh, lắp đặt các hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng, biển hạn chế tốc độ, xây dựng hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo Ban an toàn giao thông huyện, các đơn vị chức năng của huyện và UBND cấp xã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức và chấp hành nghiêm quy định về an toàn khi tham gia giao thông nhằm góp phần phòng ngừa giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

3. Ý kiến chưa hài lòng về đầu tư, phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất

- Các công trình hồ chứa thủy lợi loại nhỏ trên địa bàn huyện được đầu tư từ những năm 1980 - 1990, trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, ngành đã bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp một số hồ chứa thủy lợi, đưa vào khai thác có hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Để chủ động đảm bảo an toàn cho công trình cũng như khai thác, sử dụng hiệu quả phục vụ sản xuất, định kỳ hằng năm các đơn vị được giao quản lý, khai thác đã chủ động bố trí các nguồn kinh phí để duy tu, sửa chữa nhỏ các công trình đảm bảo phục vụ công tác tưới, tiêu theo kế hoạch sản xuất của địa phương. Đối với các công trình hồ chứa còn lại, UBND huyện sẽ bố trí nguồn vốn, tiếp tục triển khai đầu tư, nâng cấp theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và những tiếp theo.

- Hàng năm, trước mùa vụ sản xuất, các đơn vị được giao quản lý, khai thác các công trình thủy lợi đã chủ động rà soát, tổ chức kiểm tra hệ thống thủy lợi, triển khai nạo vét, phát quang, khơi thông dòng chảy, kịp thời khắc phục hư hỏng, đảm bảo cung cấp nước tưới và kịp thời tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong năm 2023, các công trình thủy trên địa bàn huyện đảm bảo tưới chủ động với diện tích 13.302,89/13.438,24 ha, đạt 98,99%, diện tích thực tiêu chủ động là 19.473,52/19.540,23 ha, đạt 99,6%. Trong đó, Hệ thống công trình Đập dâng Thác Đồ phục vụ tưới sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Vĩnh An và xã Bình Tường, theo kế hoạch tưới vụ Hè Thu năm 2023 với diện tích là 68,12 ha (xã Bình Tường 40,4 ha và xã Vĩnh An 27,72 ha), kết quả thực hiện tưới vụ Hè Thu năm 2023 với diện tích là 68,12 ha (trong đó, xã Bình Tường 40,4 ha và xã Vĩnh An 27,72 ha).

- Từ năm 2011 đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện đã chủ động lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ từ chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương theo Quyết định 85/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh và vốn hỗ trợ của huyện để triển khai đầu tư xây dựng kiên cố hóa hơn 190,89 km kênh mương. Năm 2023, UBND huyện đã triển khai đầu tư 02 công trình hệ thống kênh tưới, tiêu ở các xã Tây Vinh, Vĩnh An. Công trình Hệ thống mương tiêu đồng Bà Ha, xã Tây Vinh đang được triển khai thi công, khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng (dự kiến trong tháng 8/2024) sẽ phát huy hiệu quả sử dụng, đảm bảo an toàn giao thông cho đoạn đường liên thôn và giúp đẩy nhanh quá trình tiêu úng, thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở thượng lưu tuyến mương trước mùa mưa lũ năm 2024. Trong thời gian đến, huyện sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí và triển khai có hiệu quả chính sách của tỉnh nhằm mở rộng đầu tư kiên cố hóa hệ thống kênh mương tưới, tiêu phục vụ sản xuất, đáp ứng nhu cầu sử dụng của Nhân dân.

4. Ý kiến chưa hài lòng về việc đầu tư, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng, phục vụ sản xuất

Toàn bộ hệ thống điện liên xã trên địa bàn huyện do ngành điện quản lý, đảm bảo đạt thông số kỹ thuật, an toàn điện theo Tiêu chí về Điện tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 2332/QĐ-BCT, gồm có 13 công trình đường dây trung áp 22kV liên xã với tổng chiều dài 173,86km. Hệ thống điện liên xã được đầu tư phù hợp với quy hoạch theo Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đủ nguồn cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021 - 2025. Qua rà soát, đánh giá hệ thống điện trên địa bàn các xã (ngành điện đã xác nhận) có 100% số xã trên địa bàn đạt tiêu chí về Điện theo quy định của xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2/14 xã đạt tiêu chí về Điện của xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Về công tác quản lý, duy tu, nâng cấp hệ thống điện trên địa bàn được ngành điện và các đơn vị quản lý, vận hành triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo an toàn, không có sự cố mất an toàn về điện xảy ra. Hàng năm ngành điện đều triển khai dự án duy tu bảo dưỡng, cải tạo hệ thống điện ở các địa phương. Tuy nhiên, hệ thống lưới điện khá lớn, nguồn vốn còn hạn chế nên đã tập trung đầu tư, nâng cấp, cải tạo những tuyến chính, chưa thể thực hiện cải tạo hết toàn bộ hệ thống (đã đầu tư trước đây) như ý kiến góp ý của Nhân dân. Trong thời gian tới, đối với hệ thống điện chưa được cải tạo nâng cấp, địa phương sẽ đề nghị ngành điện tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa nhằm đảm bảo cung cấp phục vụ sinh hoạt, sản xuất đủ và an toàn, cùng với đó đề nghị ngành điện tiếp tục chú trọng đầu tư nâng cấp lưới điện trên địa bàn, phục vụ tốt nhu cầu sử dụng của Nhân dân.

5. Ý kiến chưa hài lòng về hoạt động phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện

Tiếp thu ý kiến của người dân, trong thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho viên chức về giao tiếp, ứng xử trong cơ sở khám chữa bệnh, về y đức, về Quy chế bệnh viện, bảo đảm công

tác khám chữa bệnh luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác; triển khai thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định nội dung Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Thực hiện Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân; triển khai đầy đủ các nội dung của Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” ban hành kèm theo Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho viên chức, người lao động; đẩy mạnh nhiệm vụ công tác xã hội trong đơn vị; thực hiện nghiêm túc quy định trang phục của cán bộ y tế; tăng cường xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực. Thực hiện tốt khẩu hiệu “Người bệnh đến đón tiếp niềm nở, người bệnh ở chăm sóc tận tình, người bệnh về dặn dò chu đáo”. Triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát hàng năm theo kế hoạch và đột xuất, gắn với chất lượng hoạt động của các bệnh viện; thường xuyên khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh, người dân với dịch vụ khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế theo quy định của Bộ Y tế (Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 ban hành các mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế; Quyết định số 4448/QĐ-BYT ngày 06/11/2013 phê duyệt Đề án “Xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công”).

Trong thời gian đến sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ có hiệu quả, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cùng với các giải pháp khác như: Xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa theo hướng dẫn của Bộ Y tế; công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc hiệu quả; rà soát, thay đổi quy cách, quy trình giải quyết công việc, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho nhân dân; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí... Rà soát, kiểm tra, cải cách quy trình xét nghiệm, thăm dò chức năng, thủ tục vào viện, chuyển viện, ra viện, phát lĩnh thuốc, thanh toán viện phí, bảo hiểm y tế; các bảng chỉ dẫn, hướng dẫn phải to, rõ ràng, khoa học; lắp đặt hệ thống camera tự động để kiểm tra, giám sát các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh... nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, phục vụ người bệnh, người dân.

6. Ý kiến chưa hài lòng về vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của huyện và mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ

Huyện Tây Sơn đã ban hành Quyết định số 4901/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2022 về việc phê duyệt Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Tây Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; căn cứ vào địa hình, đất đai và thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, định hướng phát triển 5 vùng sản xuất nông nghiệp, như sau:

- Vùng 1: Hướng phát triển sản xuất rau các loại (dọc theo sông Côn), hoa, cây cảnh,... gồm các xã Bình Hòa, Bình Thành, thị trấn Phú Phong, Bình Tường, Tây Giang và Tây Thuận.

- Vùng 2: Hướng phát triển sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao,... gồm các xã Bình Thành, Bình Hòa, Tây Bình, Tây Vinh, Tây An, Bình Thuận và Bình Tân.

- Vùng 3: Hướng phát triển sản xuất lạc, vừng (mè), ngô, cây ăn quả, dược liệu, chăn nuôi,... gồm các xã: Bình Thành, Bình Hòa, Bình Tân, Bình Thuận và Tây An.

- Vùng 4: Hướng phát triển cây ăn quả, hoa, cây cảnh, dược liệu, lúa, lạc, ngô, vừng,... và chăn nuôi kết hợp phát triển du lịch sinh thái gồm các xã Bình Nghi, Tây Xuân, thị trấn Phú Phong, Tây Phú, Vĩnh An, Bình Tường, Tây Giang và Tây Thuận.

- Vùng 5: Hướng phát triển, ổn định diện tích rừng phòng hộ, phát triển rừng trồng cây gỗ lớn và rừng trồng sản xuất làm nguyên liệu chế biến được cấp chứng chỉ FSC,.. gồm các xã Bình Thuận, Bình Tân, Bình Thành, Tây Thuận, Tây Giang, Bình Tường, Vĩnh An, Tây Phú, Tây Xuân và Bình Nghi.

Trên lĩnh vực trồng trọt, huyện đã xác định cây lúa, lạc là các sản phẩm chủ lực (theo Quyết định số 9776/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện Tây Sơn giai đoạn 2022 – 2025) có giá trị kinh tế cao và ổn định so với các loại cây trồng khác trên địa bàn huyện, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân vùng nông thôn. Trong đó, diện tích sản xuất lúa bình quân hàng năm khoảng trên 11.000 ha, năng suất bình quân 71 tạ/ha, giá trị sản phẩm lúa/ha bình quân khoảng 135 triệu đồng/ha; Diện tích gieo lạc trên địa bàn huyện bình quân hàng năm khoảng 1.600 ha (tập trung ở các xã Bình Tân, Bình Thuận, Tây Giang), sản lượng khoảng 6.000 tấn, giá trị sản phẩm lạc/ha bình quân khoảng 180 triệu đồng/ha. Toàn huyện có 13 cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa chất lượng với tổng diện tích 843 ha, có 4.351 hộ dân tham gia, năng suất bình quân đạt 73,7 tạ/ha. Xây dựng, duy trì liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh giống cây trồng trên diện tích 40 ha tại 04 cánh đồng (HTX Nông nghiệp DVTH Tây Thuận, HTX Nông nghiệp DVTH Tây Xuân, HTX Nông nghiệp Thượng Giang và HTX Nông nghiệp Tây Bình) với 362 hộ tham gia.

Bên cạnh đó, huyện đã quan tâm, chú trọng hỗ trợ phát triển các liên kết sản xuất rau an toàn: HTX nông nghiệp Thuận Nghĩa liên kết với siêu thị Coopmart, Big C Quy Nhơn và các quầy rau tiêu thụ các sản phẩm rau được chứng nhận VietGAP của 09 nhóm cùng sở thích sản xuất rau an toàn tại khối Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong với diện tích 19,5 ha, có 224 hộ dân tham gia, sản lượng rau tiêu thụ bình quân 8,3 tấn/tháng; ngoài ra, HTX nông nghiệp Thuận Nghĩa đã liên kết tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn xã Tây Giang với diện tích sản xuất 4,35 ha, xã Bình Tường với diện tích sản xuất 3,45 ha.

Ngoài các sản phẩm chủ lực là lúa, lạc, rau, trên địa bàn huyện đã quy hoạch xây dựng, hình thành và phát triển tập trung các sản phẩm nông nghiệp khác: quy hoạch 12 vùng trồng cây ăn quả tập trung với diện tích 890 ha; quy hoạch phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 128,3 ha: xã Bình Thuận 97,8 ha và xã Bình Tân 30,5 ha; quy hoạch 7 khu chăn nuôi

tập trung với diện tích 370ha; quy hoạch vùng trồng cây gỗ lớn gắn với rừng trồng cấp chứng chỉ rừng FSC với diện tích 7.615 ha....

Trong thời gian qua, huyện Tây Sơn đã tập trung triển khai có hiệu quả các chính sách của tỉnh trên lĩnh vực nông nghiệp: Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 – 2025; Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh về ban hành quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về ban hành quy định chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 83/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh về ban hành quy định chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2022 – 2026. Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tây Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về phát triển ngành nông nghiệp; Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Tây Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, cũng như vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện Tây Sơn đã và đang triển khai xây dựng Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông sản đạt chuẩn phục vụ sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu, giai đoạn 2024-2027, với mục tiêu xây dựng và hình thành các vùng sản xuất tập trung đạt chuẩn và có liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm đối với các sản phẩm cây trồng lạc, lúa chủ lực có lợi thế cạnh tranh của huyện ở các xã phía Bắc huyện, gắn với đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, gắn sản xuất với chế biến để nâng cao giá trị và hiệu quả, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững, xây dựng cơ sở dữ liệu để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xây dựng mã số vùng trồng và sản phẩm OCOP cho đối tượng cây trồng thực hiện thí điểm.

7. Ý kiến chưa hài lòng về phát triển các mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp.

Chất thải hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp được người dân trên địa bàn huyện tận dụng tối đa trong sản xuất. Trên địa bàn huyện, có mô hình xử lý tái sử dụng chất thải chăn nuôi bằng phương pháp xử lý chất thải từ chăn nuôi qua bể biogas với... ; nuôi ruồi lính đen tại 03 hộ dân trên địa bàn xã Tây Phú; có 04 mô hình xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón cho rau hoạt động hiệu quả tại thị trấn Phú Phong, xã Tây Giang, xã Bình Tường, Vĩnh An. Trong sản xuất lúa, sau vụ thu hoạch lúa người dân đã dùng máy ép, cuốn chặt rơm thành từng bó to để cung cấp cho các hộ chăn nuôi, và sử dụng rơm rạ để sản xuất nấm ăn. Với diện tích trồng lạc bình quân hàng năm khoảng 1.600 ha, sản lượng bình quân hàng năm đạt 6.080 tấn, trong đó có đến 65% lạc sau khi thu hoạch được dùng để sản xuất dầu lạc nên phụ phẩm nông nghiệp tạo ra sau quá trình ép dầu (bã

bánh dầu lạc) tương đối lớn, đã hình thành nhiều mô hình tái chế chất hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp từ cây lạc để chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, ủ phân hữu cơ cung cấp cho sản xuất của gia đình hoặc cung cấp cho các vùng trồng rau, cây ăn quả, hoa màu, trồng hoa kiểng.

Thời gian tới, huyện Tây Sơn tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, tập huấn chuyển giao cho nông dân về kỹ thuật, quy trình ủ phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh, nhân rộng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi qua bể biogas; chỉ đạo 15/15 xã, thị trấn phải thành lập ít nhất mỗi đơn vị một mô hình thu gom, phân loại ủ rác hữu cơ thành phân bón, phấn đấu xây dựng 15/15 xã, thị trấn đều có mô hình tái chế chất hữu cơ quy mô cấp xã; tuyên truyền vận động những nơi gia đình người dân có điều kiện thực hiện đào hố ủ rác hữu cơ tại hộ gia đình...

8. Ý kiến chưa hài lòng về chất lượng nước sạch và kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch phục vụ Nhân dân tại các xã phía Bắc huyện; Cảnh quan môi trường tại khu dân cư

- Về chất lượng nước sạch và kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch phục vụ Nhân dân tại các xã phía Bắc huyện:

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 6 công trình cấp nước tập trung đang hoạt động, bao gồm: Cấp nước Vĩnh An - Bình Tường, cấp nước Tây Giang - Tây Thuận, cấp nước Bình Nghi, cấp nước Bình Tân, cấp nước Phú Phong và cấp nước Lý Phương (Trong đó: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Định quản lý, khai thác 02 công trình, Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện quản lý, khai thác 03 công trình và Công ty TNHH Lý Phương quản lý, khai thác 01 công trình). Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung trên địa bàn huyện có tổ chức, quản lý khai thác hoạt động bền vững là 4/6 công trình, đạt 66,7%. Định kỳ hàng tháng, các công trình cấp nước tập trung đều được tổ chức lấy mẫu nước (tại bể chứa, mẫu ngẫu nhiên trên mạng đường ống, mẫu cuối mạng đường ống) để kiểm nghiệm chất lượng nước, kết quả đều đạt theo quy chuẩn quy định. Trong quá trình đấu nối, mở mạng cấp nước, tại một số thời điểm có phát sinh lượng bùn lắng xâm nhập vào trong đường ống do quá trình thi công, đã ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước theo như phản ánh của người dân. Trong thời gian đến, huyện sẽ chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng nguồn nước tại các công trình cấp nước tập trung, giám sát quá trình đấu nối, mở mạng cấp nước nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước sinh hoạt.

Mức giá tiêu thụ nước sạch nông thôn trên địa bàn xã Bình Tường từ công trình Cấp nước Vĩnh An - Bình Tường do Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện Tây Sơn thực hiện thu đúng theo quy định tại Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc Quy định đơn giá tiêu thụ nước sạch nông thôn tại các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 về chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã phía Bắc huyện Tây Sơn, gồm các xã: Bình Tân, Bình Hòa, Tây An, Tây Vinh, Tây Bình, Bình Thuận; UBND tỉnh Bình Định đã có Văn bản số

6509/UBND-KTN ngày 03/11/2022 về việc chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Nâng cấp Nhà máy cấp nước Tây Giang - Tây Thuận cấp nước cho xã Bình Thành, huyện Tây Sơn. Sau khi các công trình cấp nước tập trung được triển khai đầu tư, đưa vào sử dụng, UBND huyện Tây Sơn sẽ tuyên truyền, vận động người dân vùng cấp nước đầu nối sử dụng có hiệu quả và đạt tối thiểu 60% so với công suất thiết kế của nhà máy sau 02 năm.

- Cảnh quan môi trường tại khu dân cư:

Trong thời gian qua, để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành các Văn bản số 273/UBND-KTN ngày 30/03/2021, Văn bản số 993/UBND-KTN ngày 18/07/2022, Văn bản số 1725/UBND-KTN ngày 18/11/2022 và Văn bản số 612/UBND-KTN ngày 28/4/2023 về triển khai thực hiện việc rà soát, thống kê số lượng vật nuôi tại các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn và thông báo đến các hộ chăn nuôi thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi năm 2018 và Thông tư số 23/2019/TT-BTNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân đang có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn cam kết thực hiện chăn nuôi theo quy mô nông hộ được quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ và triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng các công trình thu gom, xử lý chất thải phù hợp với số lượng vật nuôi theo quy định. Trên địa bàn 14 xã của huyện Tây Sơn có 14.836/15.494 cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường, đạt tỷ lệ 95,7 %; trong đó có 5/5 cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ của 15 xã, thị trấn dao động từ 92,5% đến 98,6 %, không có xã đạt dưới 70%; trong đó, 15/15 xã, thị trấn có cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường đạt trên 85%.

Hiện nay, hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện vẫn còn quy mô nông hộ (hộ gia đình, cá nhân). Ở một số địa phương, hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm nằm xen kẽ trong khu dân cư, tuy nhiên một vài hộ gia đình, cá nhân chưa chú trọng và quan tâm đến công tác vệ sinh, thu gom và xử lý chất thải phát sinh đã gây ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Trong thời gian đến, UBND huyện sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và kịp thời phát hiện, xác lập hồ sơ, xử lý đối với các hộ gia đình, cá nhân đang có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn nhưng không thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật về điều kiện chăn nuôi và bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đối với chăn nuôi quy mô nông hộ tiếp tục hướng dẫn hộ chăn nuôi sử dụng các biện pháp xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường như ủ phân, sử dụng đệm lót sinh học, xây hầm Bioga; đồng thời, vận động di dời hoạt động chăn nuôi nông hộ ra khỏi khu dân

cur, đưa vào các khu chăn nuôi tập trung để ổn định sản xuất và bảo vệ môi trường; đối với chăn nuôi qui mô trang trại sẽ thực hiện di dời vào các khu chăn nuôi tập trung và yêu cầu chủ cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi theo quy định trước khi xả thải ra môi trường.

9. Ý kiến chưa hài lòng về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện

Trong thời gian qua, lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nhằm giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật hàng năm được kiểm chế, năm sau giảm hơn năm trước. Tội phạm về trật tự xã hội: Năm 2022 xảy ra 47 vụ; năm 2023, xảy ra 39 vụ (giảm 08 vụ - 17 %); Tệ nạn xã hội: Năm 2022 xảy ra 07 vụ; năm 2023 xảy ra 04 vụ (giảm 03 vụ - 42,8%). Trong thời gian qua, không xảy ra tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tệ nạn mại dâm; không hình thành tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội (hiện nay trên địa bàn huyện không có tụ điểm phức tạp về ANTT). Các vụ việc xảy ra đều được tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền, chưa xảy ra tình trạng oan sai, sót lọt tội phạm.

10. Ý kiến chưa hài lòng về sửa chữa, đầu tư mở rộng hệ thống loa truyền thanh

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thông tin trên địa bàn, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 30/10/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. Từ năm 2021, UBND các xã đã triển khai đầu tư nâng cấp, chuyển đổi toàn bộ hệ thống đài truyền thanh không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (trong đó, UBND xã Bình Tường triển khai thực hiện năm 2021; đối với xã Tây Thuận, huyện đã phân bổ kinh phí cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện để thực hiện đầu tư nâng cấp đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho đài truyền thanh xã Tây Thuận theo kế hoạch năm 2023). Qua đó, hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông được đầu tư đã phát huy hiệu quả, là phương thức truyền thông hiện đại đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu thông tin thiết yếu đến các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian đến, huyện sẽ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động đài truyền thanh cơ sở ở địa phương; chỉ đạo bộ phận truyền thanh tăng cường công tác kiểm tra, quản lý cụm loa trên địa bàn, nhằm kịp thời sửa chữa, khắc phục, thay thế các cụm loa bị hư hỏng, đảm bảo công tác truyền thông được thông được thông suốt, hiệu quả.

Các ý kiến kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã được UBND tỉnh giao các Sở, ngành phụ trách tiêu chí chủ động phối hợp, chỉ đạo, hỗ trợ huyện Tây Sơn và các xã trên địa bàn huyện khắc phục các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách có tỷ lệ người dân còn băn khoăn và sự hài lòng chưa cao. UBND huyện Tây Sơn cũng đã có kế hoạch, lộ trình khắc phục các nội dung trên để Nhân dân được thụ hưởng nhiều nhất kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam tình sau khi tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với việc đề nghị công nhận huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023./.

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Văn phòng Điều phối NTM Trung ương;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở NN và PTNT;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- UBND huyện Tây Sơn;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thanh